



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	ซีเรีย	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑		
หัวข้อข่าว	สหประชาชาติปูทางสู่การตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองซีเรีย		

นายสเตฟาน เดอ มิสตูรา (Mr.Staffan de Mistura) ผู้แทนพิเศษประจำเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาซีเรีย ได้เรียกประชุมพหุภาคีคณะผู้แทนจากหลายประเทศ ประกอบด้วย ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ จอร์แดน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือแนวทางสู่การเจรจาฉบับใหม่ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาพิพาทในซีเรีย ซึ่งจะจัดขึ้น ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อันถือเป็นการดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีกระบวนการเจรจาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีสัดส่วนคณะกรรมการชุดดังกล่าวกว่า ๕๐ คน

ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษประจำเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาซีเรีย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกำหนดสัดส่วนและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจัดการความขัดแย้งผ่านการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากทุกภาคส่วนและปูทางสู่การจัดทำร่างข้อตกลง และกำหนดเป็นฉันทานุมัติทางการเมืองร่วมกัน ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการชุดดังกล่าวเน้นนำหนักไปที่การยกย่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้ซีเรียบรรลุเป้าหมายและก้าวสู่การจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้ในอนาคต

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เปิดให้ทุกฝ่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะการวางกรอบแนวทางเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการดำเนินการทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมต่างแสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความรุนแรงในซีเรีย พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงเพื่อให้การเจรจาที่จะเกิดขึ้นบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ดี ผู้แทนพิเศษประจำเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาซีเรียกล่าวเพิ่มเติมว่า ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จะเชิญผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากอิหร่าน รัสเซีย และตุรกีเพื่อมาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับฝ่ายรัฐบาลซีเรียยืนยันว่าจะจัดส่งรายชื่อคณะผู้แทนเข้าร่วมคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นดังกล่าว แต่สำหรับว่ากระบวนการปฏิรูปการเมืองในซีเรียที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกฉบับต้องได้รับความเห็นชอบและผ่านกระบวนการทำประชามติของประชาชนชาวซีเรียเท่านั้น มิได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความประสงค์ของนานาประเทศและองค์การสหประชาชาติแต่อย่างใด

ที่มาของข่าว :	http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/3cd40031-a941-4d33-b17b-d31c94474df4
วันที่เข้าถึงเอกสาร :	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชูชาติ พุดมเพ็ง	นักวิเคราะห์สันพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน	กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้แทน	-	-
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ